

Số: /BC-UBND Mường Tè, ngày tháng 7 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Công văn số 191/HĐND-VP, ngày 24/11/2023 của Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri, như sau:

#### I. LĨNH VỰC KINH TẾ

##### 1. Quy hoạch, đầu tư xây dựng - Đền bù, hỗ trợ TĐC

###### 1.1. Cử tri xã Vàng Sơn

- **Kiến nghị 1:** Do Công ty Cổ phần Tân Phong khai thác đá đã vùi lấp con Mương Nà Ú Cháo rơi vào ruộng của 12 hộ dân, vì vậy mà 03 năm nay không canh tác được, các hộ không tự khắc phục được. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Doanh nghiệp khôi phục lại, vấn đề này bản đã kiến nghị nhiều lần nhưng cho đến nay vẫn chưa được giải quyết (cử tri Bản Nà Phầy).

UBND huyện trả lời: Ngày 23/4/2024, UBND huyện đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế theo kiến nghị của cử tri. Qua kiểm tra ghi nhận, có hiện tượng mặt ruộng bị bột, mặt đá và bùn thải theo nước phủ lên bề mặt ruộng; nguyên nhân do nguồn nước cung cấp cho khu vực ruộng được dẫn từ sau khu vực khai thác của mỏ đá, dẫn đến bùn thải có lẫn bột, mặt đá theo dòng nước chảy tràn lên mặt ruộng bậc thang. Công ty Cổ phần Tân Phong cam kết tự bố trí kinh phí và xây dựng, thi công cửa đón nước và ống nước để dẫn nước về phục vụ cho diện tích khu vực ruộng bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác của mỏ gây ra; cửa nhận nước được bố trí phía trên mỏ để chủ động nguồn nước không bị ảnh hưởng (bùn thải, bột, mặt đá) do hoạt động của mỏ gây ra; bố trí hai đường ống song song có đường kính 90mm; thời gian thi công xong để đảm bảo nước tưới vụ chiêm xuân năm 2025 (xong trước ngày 30/12/2024).

- **Kiến nghị 2:** Trong quá trình thi công con đường Nậm Cười - Nậm Tảng, xe chở vật liệu quá tải làm hỏng đường và đá sỏi rơi xuống mặt đường ảnh hưởng đến đi lại của Nhân dân, nhất là đi xe máy hay xảy ra tai nạn giao thông, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, có giải pháp xử lý (cử tri bản Vàng Sơn).

UBND huyện trả lời: Tuyến đường Nậm Cười - Nậm Tảng thuộc

địa giới hành chính của xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn; đoạn đường từ Huổi Cuồng đi Nậm Sẻ thuộc địa phận xã Vàng San, huyện Mường Tè có nhiều khúc cua, chưa được kiên cố hết phần mặt đường, một số đoạn đã được kiên cố với bề rộng mặt đường 3m (còn hẹp). Các phương tiện vận tải khi đi vào những khúc cua, điểm xung yếu, khi tránh, vượt nhau phải đi sang phần lề đường kết hợp do bị ngâm nước mưa, nước các khe dẫn đến sụt lún, tạo các ổ gà ở phần mặt đường chưa được kiên cố và phá vỡ kết cấu phần lề xâm lấn vào mặt đường. Ngày 08/4/2024, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra, trao đổi, yêu cầu các đơn vị thi công tuyến đường Nậm Tảng - Nậm Cười (Công ty Cổ phần Tân Phong và Công ty TNHH MTV Quang Hưng) tuân thủ Luật Giao thông đường bộ và các văn bản liên quan, đặc biệt lưu ý tuân thủ tải trọng để tránh hư hỏng, ảnh hưởng xấu đến kết cấu giao thông. Đồng thời, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 114/QĐ-UBND, ngày 18/01/2024 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông đến bản Nậm Suông + Nậm Sẻ, xã Vàng San, huyện Mường Tè. Khi được triển khai thi công, tuyến đường sẽ được nâng cấp, phục vụ Nhân dân tham giao thông an toàn, thuận lợi hơn.

- **Kiến nghị 3:** Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo doanh nghiệp hiện đang thi công đầu tuyến mương Nậm Nhọ, làm thêm một cửa xả thừa để tiện cho việc nạo vét kênh mương sau này (*cử tri bản Pắc Pạ*).

UBND huyện trả lời: Dự án Nâng cấp sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nua, Vàng San, huyện Mường Tè (trong đó có thủy lợi Nậm Nhọ) được phê duyệt tại Quyết định số 1685/QĐ-UBND, ngày 05/8/2022 của UBND huyện Mường Tè với tổng mức đầu tư là 7.752 triệu đồng; chủ đầu tư là Ban Quản lý công trình dự án phát triển KT-XH huyện Mường Tè. Việc bổ sung thêm một cửa xả thừa không nằm trong hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, vì vậy để giải quyết kiến nghị của cử tri. Ngày 05/3/2024, UBND huyện đã chỉ đạo chủ đầu tư làm việc với đơn vị thi công, các đơn vị liên quan và đại diện Nhân dân bản Pắc Pạ kiểm tra hiện trạng và đưa ra phương án xử lý đảm bảo thuận lợi cho công tác khai thác, vận hành sau này. Qua làm việc, các bên tham gia đồng ý bổ sung thêm một cửa xả thừa vị trí đầu tuyến kênh; vị trí xả thừa không nằm trong hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, đơn vị thi công tự nguyện làm ủng hộ người dân. Đến ngày 20/3/2024, đơn vị thi công đã thực hiện xây dựng xong cửa xả thừa vị trí đầu tuyến kênh theo kiến nghị của cử tri (*Có biên bản xác nhận, nghiệm thu của UBND xã, chủ đầu tư, đơn vị thi công và đại diện cộng đồng bản Pắc Pạ*).

- **Kiến nghị 4:** Đoạn kè chắn lũ (kè bảo vệ khu dân cư) nên phân định rõ cho dân biết, phạm vi nào là được phép xây dựng nhà ở, khu vực nào thì nằm trong phạm vi quy hoạch quản lý (*cử tri bản Pắc Pạ*).

UBND huyện trả lời: Công trình kè chống sạt lở suối Pắc Pạ, xã Vàng San là loại công trình nông nghiệp và PTNT, nhóm C, cấp III được phê duyệt tại Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Lai Châu. Theo Luật Đê điều năm 2006, tại điểm a, b khoản 2 điều 23 phạm vi bảo vệ đê, kè, đôi với công trình kè chống sạt lở suối Pắc Pạ, xã Vàng San có hành lang bảo vệ từ 5 đến 25 m. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát, đo đạc tiến hành cắm mốc phạm vi bảo vệ kè theo quy định.

### **1.2. Cử tri xã Ka Lăng**

- **Kiến nghị 1:** Đề nghị UBND huyện sớm chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công hỗ trợ tiền cho 06 hộ dân bị ảnh hưởng ruộng (Gạ Lo Há Te) với diện tích khoảng 7ha do nâng cấp đường đi mốc 18 (*cử tri bản Lé Ma*).

UBND huyện trả lời: Việc hỗ trợ tiền sản lượng lúa bị ảnh hưởng do không có nước tưới tiêu của 06 hộ gia đình tại bản Lé Ma, xã Ka Lăng đã được Công ty Thủy điện Nậm Lăn và UBND xã Ka Lăng giải quyết tại văn bản ngày 31/7/2023, các hộ gia đình đã nhận tiền hỗ trợ đầy đủ trên cơ sở thống nhất giữa chủ đầu tư và các hộ gia đình có liên quan. Đối với năm 2024 do chưa đến mùa vụ thu hoạch nên chưa xác định được sản lượng cụ thể bị ảnh hưởng do mất nước tưới tiêu của từng hộ gia đình. UBND huyện yêu cầu UBND xã Ka Lăng theo dõi, phối hợp với chủ đầu tư là Công ty Thủy điện Nậm Lăn sau mùa vụ xác minh cụ thể để thống nhất phương án hỗ trợ kịp thời cho Nhân dân ổn định cuộc sống.

- **Kiến nghị 2:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Công ty thủy điện Pắc Ma hỗ trợ tiền đền bù giải tỏa cho 06 hộ dân ở bản Là Ú Cò. Trong quá trình vận hành máy, nước trong lòng hồ dâng lên ngập hết cây quế, cây ăn quả của người dân. Lúc cơ quan chuyên môn đi đo đạc không thông báo cho 06 hộ dân nên đến nay chưa nhận được tiền đền bù giải tỏa (*Cử tri bản Là Ú Cò*).

UBND huyện trả lời: Việc kiến nghị hỗ trợ đền bù giải tỏa cho 06 hộ dân bản Là Ú Cò đã được Công ty Thủy điện Pắc Ma giải quyết trên cơ sở kết luận tại buổi làm việc của đoàn khảo sát Thường trực HĐND huyện Mường Tè vào ngày 10/9/2023. Theo Văn bản số 78/CV-UBND ngày 25/10/2021 của UBND xã Ka Lăng về việc xác minh nguồn gốc, diện tích và loại đất của các hộ gia đình có đất bị ảnh hưởng bởi khu vực lòng hồ Thủy điện Pắc Ma thì chỉ có 01 hộ gia đình trong 06 hộ dân kiến nghị trên có đất và tài sản và đã được Công ty thủy điện Pắc Ma thực hiện đền bù hỗ trợ và đã nhận tiền đầy đủ từ tháng 12/2021. Còn các hộ gia đình còn lại, qua xác minh của UBND xã Ka Lăng tại Văn bản số 78/CV-UBND ngày 25/10/2021 thực tế các hộ gia đình nêu trên không có đất đai, tài sản cây cối hoa màu trên đất do đó thiếu cơ sở pháp lý để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ. Dự án Thủy điện Pắc Ma đến nay đã hoàn thành và đi vào hoạt động ổn định, việc đền bù hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh

hưởng bởi dự án đã được chủ đầu tư thực hiện từ tháng 12/2021 đến nay các hộ gia đình nêu trên không có kiến nghị hay ý kiến gì liên quan đến công tác GPMB. Ngày 05/4/2024, UBND huyện đã làm việc với UBND xã Ka Lăng, Công ty Thủy điện Pắc Ma và yêu cầu UBND xã Ka Lăng tuyên truyền đến các hộ dân nghiêm túc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật nhà nước, tránh trường hợp lợi dụng dự án nhằm trục lợi, đòi hỏi các chế độ chính sách không đúng theo quy định, lợi dụng kiến nghị, khiếu nại gây mất tình hình an ninh trật tự trong khu vực.

### **1.3. Cử tri xã Thu Lũm**

- **Kiến nghị 1:** Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm triển khai dự án đường Pa Thằng - Á Chè, dự kiến thi công từ năm 2023 - 2024 nhưng đến nay chưa khởi công, khó khăn cho việc đi lại của người dân.

UBND huyện trả lời: Đường giao thông từ bản Pa Thằng đi A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè được phê duyệt tại Quyết định 397/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của UBND huyện Mường Tè; thời gian thực hiện: 2024 - 2026. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vướng mắc tuyến đi qua khu vực có rừng với diện tích khoảng 9,2ha (Bản đồ DBR, bản đồ chi trả DVMTR năm 2023). Do đó, UBND huyện đã báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy (ngày 24/6/2024), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (ngày 26/6/2024) và đang hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng mới tuyến đường theo quy mô đường GTNT loại D, chiều dài tuyến đường khoảng 8,4km; Bề rộng mặt đường:  $B_{\text{mặt}} = 2,0\text{m} + w$ , để trình kỳ họp thứ 14 HĐND huyện vào ngày 24/7/2024. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, UBND huyện sẽ chỉ đạo chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

- **Kiến nghị 2:** Đẩy nhanh tiến độ, sắp xếp, ổn định lại dân cư và tiến độ kéo điện lưới quốc gia cho bản Á Chè, hiện nay tiến độ thi công rất chậm.

UBND huyện trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, đến thời điểm hiện tại các hộ đã di chuyển đến vị trí mặt bằng mới. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, năm 2024 mưa sớm, kéo dài nhiều ngày nên đã làm chậm tiến độ thi công. Đơn vị thi công đang đẩy nhanh hoàn thiện các hạng mục như: Điện; rãnh thoát nước; bê tông đường; nước sinh hoạt trong nội bản, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2024.

### **1.4. Cử tri xã Nậm Khao**

- **Kiến nghị 1:** Đề nghị sớm đền bù cho Nhân dân bị ảnh hưởng thi công mặt bằng của thao trường (cử tri Bản Láng Phiếu).

UBND huyện trả lời: Công trình trường bắn Ban Chỉ huy quân sự huyện Mường Tè được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số

1305/QĐ-BQP ngày 08/5/2021, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện hồ sơ về công tác GPMB của dự án. Tuy nhiên, do nguồn vốn GPMB lớn, nguồn ngân sách của huyện không đáp ứng được, UBND huyện đã đề xuất với UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu bố trí nguồn vốn để thực hiện GPMB công trình trường bản Ban CHQS huyện Mường Tè (tại Tờ trình số 2424/TT-BCH ngày 31/8/2022) nhưng đến nay UBND tỉnh chưa cân đối được nguồn ngân sách để thực hiện. UBND huyện Mường Tè tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện chi trả ngay sau khi được UBND tỉnh bố trí nguồn vốn.

- **Kiến nghị 2:** Tổng diện tích cao su là: 341,6 ha trong đó số diện tích đã được chi trả 10% là: 56,57ha, số diện tích chưa chi trả 10% là 285,03 ha, đề nghị UBND huyện xem xét chỉ đạo công ty cao su Lai Châu II sớm chi trả số diện tích chưa chi trả cho người dân.

UBND huyện trả lời: Theo báo cáo của Công ty cao su Lai Châu II hiện nay tổng diện tích góp đất của người dân xã Nậm Khao là 458,93ha (*trong đó diện tích đất góp trồng năm 2014 là 109,74ha; năm 2015 là 234,95ha; năm 2016 là 114,24ha*). Theo quy trình kỹ thuật được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam ban hành, thời gian thu hoạch mủ cao su được tính từ năm thứ 8 trở về sau, do đó diện tích góp đất năm 2014 đã được công ty đưa vào khai thác năm 2022 và chi trả tiền 10% giá trị sản phẩm vào tháng 4/2023. Như vậy diện tích góp đất năm 2015, 2016 sẽ được chi trả trong các năm tiếp theo là 2024 và 2025 sau khi đủ 8 năm kể từ lúc trồng đến lúc thu hoạch mủ theo quy định của Tập đoàn CN cao su Việt Nam. Ngày 14/3/2024, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Nậm Khao và Công Cao Su II Lai Châu cùng với người dân trên địa bàn rà soát diện tích góp đất, thực hiện quy trình thu hồi đất (*Quyết định số 1093/QĐ-UBND, ngày 06/4/2024 của UBND huyện đã thu hồi 761,9 ha*), cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng bản Xám Láng, Láng Phiếu làm cơ sở pháp lý để góp đất và hưởng lợi từ việc góp quyền sử dụng đất cho người dân. Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã Nậm Khao hoàn chỉnh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư, theo dõi tình hình chi trả 10% giá trị sản phẩm của Công ty Cao Su II Lai Châu đối với người dân góp đất trên địa bàn nhằm đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định.

- **Kiến nghị 3:** Đề nghị Ủy ban nhân huyện xem xét nâng cấp và tu sửa lại Trạm Y tế xã Nậm Khao, Trạm đã xây dựng lâu năm, hiện nay đã xuống cấp.

UBND huyện trả lời: Ngày 15/10/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1495/QĐ-UBND về Phê duyệt Văn kiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn - tỉnh Lai Châu và được điều chỉnh tại Quyết định số 576/QĐ-UBND, ngày 22/4/2024 điều chỉnh, bổ sung Chương trình đầu tư

phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn giai đoạn 2021-2025, trong đó Trạm Y tế xã Nậm Khao đã được phê duyệt quy hoạch đầu tư sửa chữa trong giai đoạn này bằng vốn vay ADB hợp phần tại tỉnh Lai Châu. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.

### ***1.5. Cử tri xã Tà Tổng***

- ***Kiến nghị 1:*** Hiện nay còn một số lô đất tại bản Cao Chải do nhà nước quản lý chưa phân lô cho Nhân dân. Hiện nay nhiều hộ gia đình có nhu cầu làm nhà ở tại những lô đất này, đề nghị UBND huyện tổ chức đấu giá những lô đất này để Nhân dân xây dựng nhà ở.

*UBND huyện trả lời:* Dự án mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Cao Chải, xã Tà Tổng được UBND huyện Mường Tè phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 690A/QĐ-UBND ngày 12/8/2017. Hiện nay, Nhân dân đã đưa vào sử dụng và ổn định cuộc sống. Đối với các lô đất dự phòng chưa được đưa vào sử dụng tại mặt bằng Cao Chải, UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

- ***Kiến nghị 2:*** Đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí san gạt mặt bằng tạo sân vui chơi cho bà con Nhân dân bản Cao Chải.

*UBND huyện trả lời:* Do nguồn lực của huyện hạn chế, các nguồn vốn đầu tư công chủ yếu do cấp trên bổ sung về cho huyện. Việc thực hiện đầu tư kết cấu hạ tầng tại các xã, bản chủ yếu dựa vào nguồn vốn từ các Chương trình MTQG. Trên cơ sở rà soát nhu cầu đầu tư, đăng ký nhu cầu của các xã và căn cứ kế hoạch vốn được giao cho huyện, đến nay các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao kế hoạch vốn. Thực tế hiện nay nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn, trước mắt huyện không cân đối được nguồn vốn để đầu tư. UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri, để đảm bảo trình tự thủ tục đầu tư theo quy định, đề nghị UBND xã Tà Tổng trên cơ sở ý kiến của cử tri, tiến hành rà soát lại nhu cầu đầu tư trên địa bàn, tham vấn cộng đồng, đánh giá sự cần thiết đầu tư, ưu tiên đầu tư, lập đề xuất gửi các cơ quan chuyên môn và UBND huyện để có căn cứ đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 (*tại Công văn số 1780/UBND-TH, ngày 27/6/2024 của UBND huyện*).

- ***Kiến nghị 3:*** Đề nghị UBND huyện kéo đường ống dẫn nước vào cho các hộ gia đình từ hồ treo, hiện nay từ bản đến hồ treo gần 1km chưa có đường ống dẫn nước vào bản (*Cử tri bản Ngà Chồ*).

*UBND huyện trả lời:* Công trình: Hồ chứa nước sinh hoạt tại bản Ngà

Chồ, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè được phê duyệt tại Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND huyện Mường Tè với tổng mức đầu tư là 1.200 triệu đồng; chủ đầu tư là Ban Quản lý công trình dự án phát triển KT-XH huyện Mường Tè. Để giải quyết kiến nghị cử tri, UBND huyện đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tại Quyết định số 2547A/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 với quy mô (*Bổ sung tuyến ống: Ống HDPE dẫn nước từ hồ chứa về khu dân cư có chiều dài  $L=1.267,09m$  gồm: Ống D75 chiều dài  $L=197,01m$ ; Ống D63 chiều dài  $L=829,08m$ ; Ống D40 chiều dài  $L=241m$ ; Có hố van, phụ kiện kèm theo*). Hiện tại, tuyến ống đã được lắp đặt đến một số bể chứa tập trung trong bản, đơn vị thi công đã thi công hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

- **Kiến nghị 4:** Đề nghị hót sục sạt đoạn đường từ bản Giàng Ly Cha vào điểm dân cư Sính Sí (dài khoảng 4km, đoạn từ suối Nậm Luông vào điểm dân cư Sính Sí).

UBND huyện trả lời: Ngày 21/4/2024, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra thực địa, lập phương án, lập dự toán, bố trí kinh phí để thực hiện khắc phục đảm bảo nhu cầu đi lại sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của Nhân dân trong thời gian tới.

#### **1.6. Cử tri xã Can Hồ**

- **Kiến nghị 1:** Hiện nay, hệ thống công thoát nước bản Nậm Thú rất nhỏ hẹp thường xuyên bị tắc, nước tràn lên làm hỏng mặt đường nhựa và tràn vào nhà các hộ dân với khối lượng lớn, Nhân dân không thể khắc phục được. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, khảo sát, nâng cấp, mở rộng hệ thống công thoát nước cho bản.

UBND huyện trả lời: Ngày 12/5/2024, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực địa, lên phương án, lập dự toán, bố trí kinh phí để thực hiện khắc phục, tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

- **Kiến nghị 2:** Do địa chất không ổn định nên hiện nay một số hộ gia đình bản Nậm Thú có nguy cơ sạt lở cao ảnh hưởng đến sinh hoạt các hộ dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá hiện trạng để có phương án xử lý.

UBND huyện trả lời: Ngày 08/6/2024, UBND huyện đã cùng với Phòng Nông nghiệp & PTNT, Kinh tế - Hạ tầng và UBND xã Can Hồ kiểm tra hiện trạng vị trí các hộ gia đình có nguy cơ sạt lở do địa chất không ổn định, kết quả như sau: Do những năm trước, các hộ gia đình thực hiện san gạt nền và làm nhà ở trên nền đất mới, dưới tác động của mưa dẫn đến lún nền nhẹ. Trong quá trình

sinh sống, các hộ gia đình đã xử lý và gia cố nền. Vì vậy, hiện tại vị trí nhà ở các hộ gia đình đang sinh sống vẫn ổn định, chưa phải di chuyển chỗ ở (*các hộ gia đình có nguyện vọng ổn định tại chỗ, không muốn di chuyển*). Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND xã Can Hồ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, khi có dấu hiệu, nguy cơ sạt lở sẽ tiến hành di chuyển ra khỏi vùng sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

- **Kiến nghị 3:** Hiện nay, thủy lợi Nậm Thú đã xuống cấp không đủ nước tưới tiêu để Nhân dân sản xuất. Đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí mua ống dẫn nước để tu sửa, nâng cấp kênh mương thủy lợi với chiều dài khoảng 600 mét.

UBND huyện trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với UBND xã Can Hồ kiểm tra hiện trạng công trình thủy lợi Nậm Thú, xác định nguyên nhân không đủ nước sản xuất không phải công trình xuống cấp, mà do thời điểm trước xã làm chủ đầu tư thiết kế ống 160 mm chỉ đủ phục vụ sản xuất 4 ha, hiện nay bà con Nhân dân đã mở rộng khai hoang tăng diện tích ruộng lên gần 10 ha, do đó nhu cầu nước sản xuất tăng lên. Việc kiến nghị đầu tư thêm đường ống và sửa chữa nâng cấp đoạn kênh đất còn lại, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện cho đơn vị tư vấn khảo sát để nghiên cứu, dự kiến đưa vào danh mục đầu tư năm 2025 bằng nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

### **1.7. Cử tri xã Bum Tở**

- **Kiến nghị 1:** Hiện nay, kênh mương thủy lợi Nậm Pục đã xuống cấp không đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ cho sản xuất, đề nghị UBND huyện bố trí nguồn kinh phí nâng cấp 3,5 km thủy lợi và tiếp tục đầu tư kiên cố hóa nối tiếp kênh mương thủy lợi Nậm Pục với chiều dài khoảng 600m (*cử tri bản Phìn Khò*).

UBND huyện trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với UBND xã Bum Tở kiểm tra hiện trạng, do đầu tư đã lâu năm đến nay công trình thủy lợi Nậm Pục đã xuống cấp, rò rỉ thủng thành và đáy kênh. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện cho đơn vị tư vấn khảo sát để nghiên cứu đưa vào danh mục đầu tư sửa chữa, nâng cấp dự kiến thực hiện trong năm 2025 bằng nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

- **Kiến nghị 2:** Đề nghị UBND huyện đầu tư mới kênh mương thủy lợi Đổ Nghệ với chiều dài khoảng 1,5 km, diện tích canh tác khoảng 20 ha để Nhân dân sản xuất (*Cử tri bản Đầu Nậm Xả*).

UBND huyện trả lời: Đối với dự án đầu tư mới công trình thủy lợi Đổ Nghệ, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát và lập danh mục đầu tư theo chương trình mục tiêu MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 với tổng mức đầu tư khoảng 3,5 tỷ

đồng, tuy nhiên trong giai đoạn 2021 - 2025, do tổng mức đầu tư lớn nên huyện chưa bố trí được kinh phí đầu tư. UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xem xét đưa vào danh mục đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 (*tại Công văn số 1780/UBND-TH, ngày 27/6/2024 của UBND huyện*).

## **2. Sản xuất nông, lâm nghiệp**

**Cử tri xã Mường Tè:** Từ năm 2016 được Nhà nước quan tâm đầu tư cho Nhân dân trồng Quế, đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp thu mua, nên người dân cũng đang nhụt trí không muốn trồng thêm. Đề nghị cấp trên tìm đầu ra, cơ sở thu mua cho bà con Nhân dân (*cử tri bản Bó*).

**UBND huyện trả lời:** Từ năm 2016 đến năm 2023 trên địa bàn xã Mường Tè trồng được 232 ha cây quế, trong đó số diện tích từ 5 - 7 năm là 141,44 ha đã đủ tuổi để cắt tỉa cành lá thu gom để bán; trước ý kiến đề nghị của cử tri xã Mường Tè, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn liên hệ, làm việc với các đơn vị thu mua. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 02 đơn vị đang thu mua tận thu cành lá quế gồm: Cơ sở Nguyễn Thanh Hải (Hải Quế) và cơ sở Nguyễn Anh Tuấn. Tuy nhiên, hiện nay do giá quế trên thị trường biến động giảm mạnh so với các năm trước nên các đơn vị đang tạm dừng việc thu mua tận thu cành lá quế. Vì vậy, đề nghị bà con Nhân dân chủ động chọn thời điểm thích hợp bình ổn giá để liên hệ với 02 đơn vị để bán. UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư liên kết thu mua quế cho Nhân dân.

## **3. Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ**

**3.1. Cử tri xã Thu Lũm:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Điện lực Mường Tè bổ sung 04 cột điện cho các hộ dân ở đường ô tô bản U Ma, hiện nay chưa có cột điện nên kéo đường dây điện dài, mất an toàn.

**UBND huyện trả lời:** Qua khảo sát thực tế, hiện tại có 04 hộ dân ở cách xa đường dây hạ thế. Khoảng cách từ vị trí cột lắp công tơ điện tới hộ gia đình đang sử dụng điện khoảng 700m. Tuy nhiên, do khu vực này không được quy hoạch dự án cấp điện. Vì vậy, trước mắt UBND huyện yêu cầu UBND xã Thu Lũm tăng cường tuyên truyền vận động người dân tự trồng các cột chắc chắn để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện. Về lâu dài, Điện lực Mường Tè sẽ báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, bố trí nguồn vốn phù hợp để có thể xây dựng thêm các cột điện đảm bảo an toàn lưới điện cho Nhân dân (theo Báo cáo số 479/BC-ĐLMT ngày 21/5/2024 của Điện lực Mường Tè).

**3.2. Cử tri xã Pa Ủ:** Đề nghị các nhà mạng Vinaphone, Viettel huyện Mường Tè xem xét sớm xây dựng cột sóng điện thoại cho bà con Nhân dân bản Cờ Lò và bản Xà Hồ, xã Pa Ủ (*cử tri bản Cờ Lò*).

UBND huyện trả lời: Hiện nay, Viettel Mường Tè đã có dự án đầu tư trạm phát sóng điện thoại di động tại bản Xà Hồ, xã Pa Ủ, dự kiến triển khai trong tháng 8/2024. Ngày 27/6/2024, UBND huyện cũng đã ban hành Công văn số 1764/UBND-VX, trong đó đã đề nghị các doanh nghiệp viễn thông rà soát, khảo sát các bản chưa có sóng điện thoại di động để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, đầu tư, đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông (nhà mạng) trong quá trình khảo sát, triển khai thủ tục đầu tư xây dựng, lắp đặt trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) tại địa phương.

## II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

### 1. Cử tri xã Vàng San

- **Kiến nghị 1:** Đề nghị hỗ trợ trang thiết bị cho Nhà Văn hóa bản Vàng San như: Loa, âm ly, màn hình... phục vụ tốt các hoạt động chung của bản.

UBND huyện trả lời: UBND huyện đã phân bổ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN (dự án 6) để hỗ trợ trang thiết bị cho nhà văn hóa các bản trên địa bàn huyện (trong đó có bản Vàng San) tại Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 26/4/2024, giao Phòng Văn hóa - Thông tin làm chủ đầu tư triển khai dự án. Hiện tại đơn vị đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để triển khai hỗ trợ theo quy định, dự kiến thực hiện hỗ trợ trong tháng 8/2024.

- **Kiến nghị 2:** Điểm trường Mầm Non bản Vàng San, do sáp nhập trường nên hiện nay không sử dụng, gây lãng phí. Đề nghị cấp trên xem xét, bàn giao về cho bản Vàng San, mở rộng sân nhà văn hóa để phục vụ cho các hoạt động chung của bản.

UBND huyện trả lời: Trường Mầm non Vàng San có 02 phòng học cũ tại điểm trường bản Vàng San. Năm 2022, ông Đào Văn Văn - Trưởng bản Vàng San liên hệ lãnh đạo trường đề nghị mượn 01 phòng để trưng bày và tổ chức các hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa. Ban Giám hiệu trường Mầm non Vàng San đã nhất trí cho bản Vàng San mượn một phòng học, tuy nhiên qua theo dõi thực tế của nhà trường, bản Vàng San không sử dụng phòng mượn này, không cử người trông coi, thường xuyên không khóa cửa, quét dọn. Do điểm trường trung tâm xã không có nhà kho, vì vậy trường Mầm non Vàng San đã thu hồi lại phòng cho mượn để sử dụng làm kho chứa đồ dùng, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Hiện tại, trường Mầm non Vàng San không có phòng học bỏ không, không sử dụng đến tại điểm trường bản Vàng San nên không thể bàn giao về cho bản Vàng San, mở rộng sân nhà văn hóa để phục vụ cho các hoạt động của bản như kiến nghị của cử tri.

**2. Cử tri xã Mường Tè:** Thẻ bảo hiểm y tế trước đây có ghi rõ địa chỉ, nơi thường trú nhưng hiện nay không ghi nên khó khăn trong công tác cấp phát thẻ. Đề nghị cấp có thẩm quyền ghi rõ địa chỉ nơi cư trú trên thẻ như trước đây (*cử tri bản Nậm Cùm*).

UBND huyện trả lời: Việc in thẻ BHYT mẫu mới thực hiện theo Quyết định 1666/QĐ-BHXH ngày 3/12/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, thực hiện thống nhất toàn quốc, vì vậy không thể thay đổi được mẫu thẻ BHYT theo kiến nghị của cử tri; để thuận lợi trong công tác cấp phát thẻ, yêu cầu UBND xã Mường Tè chỉ đạo công chức chuyên môn, trong quá trình cấp phát, thực hiện đối chiếu thẻ BHYT với danh sách cấp thẻ kèm theo có đủ thông tin tên bản và địa chỉ để xác định được thẻ BHYT của người tham gia đảm bảo chính xác, đúng đối tượng.

**3. Cử tri xã Can Hồ:** Hiện nay một số trẻ em chưa có Bảo hiểm y tế, đề nghị huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp thẻ BHYT để thuận lợi cho công tác khám chữa bệnh cho trẻ em (*cử tri bản Seo Hai*).

UBND huyện trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo BHXH huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Can Hồ để kiểm tra, xác minh kiến nghị của cử tri. Qua xác minh, kiểm tra, đối chiếu danh sách trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn bản Seo Hai, UBND xã Can Hồ xác nhận đã cấp phát đảm bảo đầy đủ 100% thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi tại bản Seo Hai xã Can Hồ. Việc một số công dân phản ánh, kiến nghị một số trẻ em chưa có Bảo hiểm y tế chủ yếu do công dân làm mất, hư hỏng. Việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi hiện nay được thực hiện liên thông với thủ tục đăng ký khai sinh do UBND cấp xã thực hiện; sau khi đăng ký khai sinh, công chức Tư pháp - Hộ tịch lập và chuyển hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi cho BHXH huyện giải quyết; sau khi có kết quả do BHXH huyện gửi về, công dân liên hệ UBND cấp xã để nhận thẻ BHYT (trường hợp người dân muốn nhận kết quả qua bưu điện, qua dịch vụ chuyển phát thì đăng ký với UBND cấp xã và phải trả phí dịch vụ).

Để tránh trường hợp bỏ sót, cấp thiếu thẻ BHYT, UBND huyện yêu cầu UBND xã Can Hồ rà soát lại việc cấp thẻ BHYT đặc biệt đối với đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tới Nhân dân các bản chủ động liên hệ UBND xã để làm thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ BHYT theo quy định; chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Văn hóa - Xã hội thực hiện quy định về cấp thẻ BHYT liên thông kịp thời, tránh bỏ sót đối tượng.

### III. LĨNH VỰC KHÁC

**1. Cử tri xã Thu Lũm:** Đề nghị ưu tiên phân bổ vốn nhiều hơn để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

UBND huyện trả lời: Do nguồn vốn ngân sách của huyện hạn hẹp, ngân sách nhà nước chủ yếu do cấp trên bổ sung về cho ngân sách huyện. Bên cạnh đó việc phân bổ vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phải thực hiện phân bổ tuân theo các quy định của Trung ương và các Nghị quyết của HĐND tỉnh Lai Châu quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (Nghị quyết số 13, 14, 16/2022/NQ-HĐND ngày 28/6/2022). Do vậy việc ưu tiên phân bổ vốn của huyện phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

**2. Cử tri xã Ka Lăng:** Đề nghị UBND huyện xem xét cấp xe máy cho Ban Chỉ huy Quân sự các xã biên giới để phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc.

UBND huyện trả lời: Tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật dân quân tự vệ quy định: “Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã”, không có nội dung hỗ trợ trang thiết bị, tài sản là xe máy cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Vì vậy không có cơ sở pháp lý để đầu tư, trang cấp xe máy cho Ban Chỉ huy Quân sự các xã biên giới để phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Trên đây là Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười một HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của UBND huyện Mường Tè./.

**Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện; } (B/cáo)
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XXI;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐ, CV VP HĐND-UBND huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Minh Hiếu**